

มุมมองมหัศจรรย์ ภาพวัดในมหาลวง

เทิดพระเกียรติคุณสูงสุด
ทรงทุ่มเทจัดการแหล่งน้ำ

ยูเอ็นเทิดพระเกียรติคุณ “ในหลวง” ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลสูงสุดด้านพัฒนาคุณภาพถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
จากพระราชกรณียกิจในโครงการ ★ มีต่อหน้า 11

ยูเอ็นทูลเกล้า ☆ ต่อจากหน้า 1

พัฒนาและจัดการแหล่งน้ำ ทั้งลดปัญหาน้ำเสียของ
ลำคลองที่กรุงเทพฯ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริ
ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ยูเอ็น
เดินทางมาทูลเกล้าฯถวายรางวัลด้วยตัวเอง ณ พระตำหนัก
ไกลกังวล หัวหิน

ผองพสกนิกรไทยสุดปลื้มปีติยินดี ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับรางวัลจากสหประชาชาติ
ทางด้านการพัฒนาถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ ทั้งนี้ สำนักข่าว
เอพีได้รายงานข่าวไปทั่วโลก เมื่อวันที่ 24 ก.พ.
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย ทรงได้รับ
รางวัล "Habitat Scroll of Honor" จากสหประชาชาติ
(ยูเอ็น) พร้อมสดุดีพระเกียรติคุณ จากพระราชกรณียกิจ
ในโครงการพัฒนาและจัดการน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการลด
ปัญหาน้ำเสียตามลำคลองในกรุงเทพฯ ตลอดจนโครงการ
☆ ในพระราชดำริด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทั่วประเทศ
☆ โดยนางแอนนา ทิไบจูกา ผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ยูเอ็น
☆ เตรียมทูลเกล้าฯถวายรางวัล "Habitat Scroll of
☆ Honor" แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนัก
☆ ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ 25
ก.พ. นี้

รางวัล "Habitat Scroll of Honor" นับ
เป็นรางวัลสูงสุดของยูเอ็นที่มอบให้แก่บุคคล หรือสถาบัน
ที่ทุ่มเททำงาน ด้านโครงการพัฒนาคุณภาพถิ่นที่อยู่ของ
มนุษย์ โดยผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ยูเอ็นยังกล่าวเทิดทูน
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยกตัวอย่าง
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักว่า เป็นหนึ่งในโครงการใน
พระราชดำริ ด้านพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำ ที่ทรงมุ่ง
หวังลดปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพฯ ซึ่งทรงริเริ่มโครงการ
ตั้งแต่ปี 2543 เนื่องจากทรงมุ่งหวังที่จะสร้างระบบ
ชลประทานใน จ.สระบุรี เพื่อที่ว่าเวลาน้ำมาก จะ "ได้สามารถ
ปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสัก ลงมายังกรุงเทพฯ และ น้ำ
เหนือเหล่านี้จะได้ชำระสิ่งปฏิกูลของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากบ้านเรือนประชาชนที่ปล่อยทิ้งลง
ในลำคลอง

นางแอนนา ทิไบจูกา ยังได้สดุดีพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยว่าโครงการในพระราช
ดำริเพื่อพัฒนาและจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ถือเป็นบทเรียนแก่พวกเราทุกคน ที่จะหันมา
กระตือรือร้นในการปกป้องรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตาม
ปกติแล้ว ยูเอ็นจะมอบรางวัล "Habitat Scroll of
Honor" ในวันตั้งถิ่นฐานโลก ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม
ของทุกปี แต่เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินไปรับรางวัล
ได้ ผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ยูเอ็น จึงเดินทางมาทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลที่ประเทศไทย